

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng!

Kính thưa đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương!

Thưa các nhà đầu tư, thưa toàn thể quý vị và các đồng chí!

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện quan trọng, đánh mốc son trong lộ trình xây dựng Khu kinh tế Thái Bình - khu kinh tế thứ 17 trong hệ thống các khu kinh tế quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế không chỉ của tỉnh Thái Bình mà của các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, tôi xin gửi tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương cùng toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; thưa toàn thể các đồng chí!

Ngày 29/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Thái Bình với quy mô 30.583ha, nằm trên địa bàn 31 xã, thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Đây là khu kinh tế đa ngành, tổng hợp, nằm trên tuyến đường bộ ven biển, nối từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã và đang được đầu tư xây dựng; cách sân bay quốc tế Cát Bi và cảng biển Đình Vũ, cảng nước sâu Lạch Huyện của Hải Phòng khoảng 30km; cách sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) khoảng 70km; bởi vậy, rất thuận lợi khi sử dụng các loại hình giao thông, nhất là đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ngoài ra, Khu

kinh tế Thái Bình còn có tiềm năng, lợi thế về nguồn năng lượng khí mỏ tự nhiên, điện, than với trữ lượng lớn, có thể khai thác, sử dụng lâu dài cùng quỹ đất sạch và các cồn cát, rừng ngập mặn ven biển, rất thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và xây dựng đô thị hướng biển, liên kết địa bàn trọng điểm kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình là mong ước của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình từ nhiều năm qua, đến nay mới trở thành hiện thực; là thời cơ, điều kiện thuận lợi để khai thác và phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa kinh tế của khu vực ven biển, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển Khu kinh tế; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác lập, đề xuất Quy hoạch chung, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, với quyết tâm rất cao, sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ và tài trợ của Tổng công ty IDICO cùng với sự nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương liên quan, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt tại đây để công bố Quy hoạch - thể hiện sự minh bạch và là cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn đã nỗ lực để Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trân trọng cảm ơn Tổng công ty IDICO đã đồng hành và tài trợ toàn bộ kinh phí lập Quy hoạch chung để hôm nay chúng ta có hội nghị quan trọng này.



Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể quý vị!

Để Khu kinh tế Thái Bình sớm được triển khai, tạo bước đột phá, trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực trong những năm tới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, ngay sau hội nghị này, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai các bản đồ định hướng phát triển không gian và các bản vẽ kỹ thuật của đồ án Quy hoạch chung xây dựng

Khu kinh tế Thái Bình trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở các huyện, thành phố, đặc biệt là ở hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và 31 xã, thị trấn nằm trong Khu kinh tế; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thật sâu rộng trên phương tiện đại chúng, trong diện tích của các tổ chức trên địa bàn chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Khu kinh tế và các nội dung, định hướng quy hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết, tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các dự án đầu tư.

Hai là, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, bảo đảm thực hiện nghiêm các nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan (như quy hoạch

sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã, thị trấn...) để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất và đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế; đồng thời, tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch, triển khai giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng hạ tầng Khu kinh tế nhằm sớm thu hút các nhà đầu tư tới đây.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế với mức ưu đãi phù hợp và hấp dẫn nhất; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến để thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, kinh nghiệm và uy tín vào đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp; tạo mặt bằng "sạch" thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư từ cấp có năng lực, uy tín vào sản xuất, kinh doanh

ổn định, lâu dài, có hiệu quả trong Khu kinh tế. Đặc biệt chú trọng thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm cảng, các dịch vụ cảng có ý nghĩa động lực cho phát triển Khu kinh tế; ưu tiên thu hút phát triển các ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và ít ô nhiễm môi trường, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của khu vực về nguồn năng lượng điện, khí tự nhiên sẵn có và các ngành, lĩnh vực có tính hỗ trợ, liên kết với các khu kinh tế, khu công nghiệp đã phát triển trong vùng và cả nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển khu đô thị, dịch vụ, du lịch hưởng biển phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của khu vực; đồng thời, tiếp tục khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản ở những khu vực theo quy hoạch được duyệt.

Ba là, cấp ủy, chính quyền các huyện Thái Thụy, Tiền Hải tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn nằm trong Khu kinh tế phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thực hiện

thật tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng thiết yếu, các khu công nghiệp và thực hiện các dự án đầu tư trong Khu kinh tế theo quy hoạch được duyệt; tổ chức tuyên truyền, vận động thật tốt để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện; đồng thời, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động, an toàn sản của Nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình đầu tư.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược và tiềm năng, thông qua hội nghị này, thêm một lần nữa cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình thiết tha mời gọi và nhiệt liệt đón chào các doanh nghiệp, doanh nhân đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế Thái Bình, góp phần thực hiện chiến lược sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực mới, địa bàn có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nhận thức sâu sắc và khẳng định rõ ràng rằng: Ngày nay, hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân là động lực quan trọng, là đầu tàu của nền kinh tế địa phương; các nhà đầu tư, các doanh nhân làm ăn chân chính sẽ là những ân nhân của Thái Bình, vì vậy phương châm hành động của chúng tôi là "Giúp doanh nghiệp vươn mình để Thái Bình phát triển", Thái Bình luôn coi trọng sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình. Chúng tôi cam kết và khẳng định: Thái Bình sẽ là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước; luôn lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh kịp thời để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc của doanh

nh nghiệp; thực hiện đầy đủ và kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư với mức ưu đãi cao nhất trong khung chính sách hiện hành; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút gọn quy trình, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và thực hiện nghiêm túc "5 tại chỗ", từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công 2 cấp nhằm minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan chức năng đồng thời rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí vật chất cho các doanh nghiệp.

Nhân sự kiện quan trọng này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, nhất là Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn quan tâm, đồng hành, cổ vũ, động viên và giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả cho tỉnh Thái Bình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trân trọng cảm ơn công đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước vì sự đồng hành, ủng hộ và đồng góp có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ nhiều hơn nữa của các cơ quan, tổ chức và các quý vị để Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị. Kính chúc các vị sức khỏe, hạnh phúc và xin được tuyên bố bế mạc hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nỗ lực gỡ "thẻ vàng"

Trước việc ngành thủy sản trong nước bị Ủy ban châu Âu phạt "thẻ vàng" cảnh báo tình trạng khai thác hải sản trái phép, tỉnh Thái Bình đã cùng với các địa phương trong cả nước triển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục tình trạng khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.



Bà con ngư dân chuẩn bị ngư cụ ra khơi.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hiện nay, toàn tỉnh có 1.145 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất máy 107.995,8CV, trong đó hơn 260 tàu có công suất trên 90CV. Một trong những giải pháp nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu đó là chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ làm công tác quản lý và ngư dân; tổ chức 20 lớp tập huấn tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân; in 30 đĩa CD phát trên hệ thống truyền thanh của các địa phương; tổ chức 27 lớp tập huấn tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017; triển khai ký cam kết

về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho các chủ tàu khai thác hải sản xa bờ. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Năm 2018 đã tổ chức 14 cuộc thanh tra, kiểm soát, kiểm tra trực tiếp 97 tàu cá, xử lý vi phạm 6 chủ tàu cá và xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức 8 cuộc thanh tra, kiểm soát, kiểm tra trực tiếp 39 tàu cá, xử lý vi phạm 4 chủ tàu cá và xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng. Bên cạnh đó, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá của tỉnh cũng chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, nhập bến tại các cảng cá. Từ năm 2018 đến nay đã phát và thu 343 nhật ký khai thác, 50 nhật ký thu mua, 100 báo cáo khai thác thủy sản theo quy định tại các cảng cá. Một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm chống khai thác

bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định được tỉnh triển khai đó là lắp đặt máy giám sát hành trình trên tàu cá. Qua rà soát có 226 tàu cá khai thác hải sản xa bờ có chiều dài thân tàu từ 15m trở lên phải lắp đặt máy giám sát hành trình, dự kiến công tác lắp đặt sẽ hoàn thành trong cuối tháng 10/2019. Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân về quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định có chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Dương Luân, Chủ tịch UBND xã Thụy Hải (Thái Thụy) cho biết: Xã có chiều dài 5km chạy dọc theo bờ biển. Phát huy lợi thế này, nhiều người dân đã tham gia khai thác hải sản để nâng cao thu nhập. Nhận thức được tầm quan trọng về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, các phương tiện đánh bắt không để xảy ra tình trạng vi phạm trong khai thác. Hiện tượng ngư dân sử dụng các công

cụ, phương pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt đã giảm. Một số chủ phương tiện đánh bắt đã cải hoán, nâng cấp tàu cá công suất lớn để chuyển đổi khai thác ven bờ sang khai thác hải sản xa bờ, cho hiệu quả kinh tế cao và thân thiện với môi trường. Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân có đầy đủ thông tin, quy định về chống khai thác bất hợp

pháp, không khai báo và không theo quy định; tăng cường hợp tác các lực lượng chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; hoàn thành lắp đặt máy giám sát hành trình tàu cá; thành lập ban quản lý cảng cá chuyên trách để quản lý tốt công tác xuất bến, cập bến của tàu cá, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cũng như sản lượng thủy sản qua cảng theo quy định.

THANH HUYỀN



Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản.